

~~ลับ~~

กวก. ๙๐.๘
15 มี.ย. 65
14.00 น

สลด.
ส่ง : กวก.
รับที่ : ล944/65
15 มี.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๓/๗๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๗๐๕

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบ โดยหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. การประกาศกำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจแต่ละแห่ง เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การให้สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก เป็นการดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีมติเห็นชอบการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นประตูสู่อาเซียน และยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ ๓ ของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานเป็นเมืองการบิน (Airport City) ภายใต้หลักการเขตประกอบการค้าเสรี จะทำให้เกิดการลงทุนสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

/และการ...

~~ลับ~~

~~ลับ~~

- ๒ -

และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ การให้สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยหน่วยงานเจ้าของกฎหมายได้เห็นชอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในส่วนของการที่รัฐอาจสูญเสียการจัดเก็บรายได้จากการยกเว้นและผ่อนคลามาตรการทางด้านภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนั้น หาก สกพอ. พิจารณารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียจากการให้สิทธิประโยชน์ด้วยการยกเว้นภาษีอากรและสรรพสามิต การผ่อนคลามาตรการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก โดยเปรียบเทียบรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก แล้วก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณารับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก ตามที่ สกพอ. เสนอ และเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ พิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุน ประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนแผนการคลังระยะปานกลาง ความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการบริหารความเสี่ยง และป้องกันการทุจริตหรือกรณีที่ทางราชการจะเสียประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสุตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๙

~~ลับ~~